

Thới Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2018

\*  
Số 71-KH/HU

**KẾ HOẠCH**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”**

---

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch học tập như sau:

**I- Mục đích, yêu cầu**

- Nhằm xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; phong cách, tác phong lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

**II- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện**

**1- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018**

Bí thư chi bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp để tổ chức triển khai, học tập chuyên đề năm 2018 đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Thời gian học tập: hoàn thành trong quý I năm 2018.

## **2- Tài liệu học tập**

- Tài liệu học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

## **III- Nhiệm vụ và giải pháp**

1- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về những nội dung của chuyên đề: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2- Nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức và thực hiện. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Căn cứ kế hoạch của chi bộ, từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nhất là đối với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, với cấp ủy cấp trên.

3- Đối với cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông.

4- Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,...

5- Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề năm 2018 và hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư).

#### **IV- Tổ chức thực hiện**

- Đài Truyền thanh huyện tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với cơ sở và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn hình thức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chủ trì phối hợp với các

ban Đảng của Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập và làm theo về Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Căn cứ Kế hoạch này các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch của cấp mình và triển khai thực hiện trong quý I năm 2018 đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp huyện,
- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Lê Bình Nguyên**